

**ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-NN *Tuy Phước, ngày tháng năm 2021*

Về việc xem xét thay thế nhân
viên quản lý đê Nhân dân
không thực hiện hoàn thành
nhiệm vụ được giao

Kính gửi: Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.

Căn cứ Quyết định số 39/2019/QĐ-UBND ngày 19/7/2019 của UBND tỉnh ban hành Đề án thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 4919/QĐ-UBND ngày 27/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về việc thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn tỉnh Bình Định;

Căn cứ Quyết định số 42/QĐ-UBND ngày 13/01/2020 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn huyện Tuy Phước; Quyết định số 345/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước về việc điều chỉnh, bổ sung lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn huyện Tuy Phước;

Ngày 20/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã ký và ban hành Quyết định số 5075/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức phụ cấp nhân viên quản lý đê nhân dân.

Trong thời gian 02 năm từ 2020-2021, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước đã ký và ban hành Quyết định về việc thành lập lực lượng quản lý đê nhân dân trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, qua theo dõi từ năm 2020-2021 đến nay đội ngũ nhân viên quản lý đê nhân dân của một số xã, thị trấn đã giao phụ trách, theo dõi không thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao, chưa tham mưu và đề xuất cho Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xử lý kịp thời về tình trạng người dân tự ý lấn chiếm xây dựng nhà ở, công trình trái phép trên hành lang bảo vệ đê sông và hệ thống đê Đông của các xã khu Đông.

Nhằm để đảm bảo kỷ cương, thực hiện đúng quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai, bảo vệ công trình thủy lợi và đê điều trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phước yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn cần chỉ đạo và xem xét đối với nhân viên quản lý đê Nhân dân của từng địa phương không thực hiện hoàn thành nhiệm vụ được giao thì trình UBND huyện xem xét thay thế, để công tác quản lý đê nhân dân được thực hiện theo đúng trách nhiệm và đúng quy định của pháp luật.

UBND huyện Tuy Phước yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Phòng NN&PTNT huyện;
- Lưu: VT.

**KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Xuân